

Quảng Bình - Savannakhet (Lào) trao đổi kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo

21:30 20/11/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 20/11, tại TP. Đồng Hới, UBND tỉnh Quảng Bình có buổi làm việc với đoàn công tác tỉnh Sạ-văn-na-khet (nước CHDCND Lào) về xây dựng nông thôn mới (NTM) và xóa đói, giảm nghèo (XĐGN).

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình đã thông tin khái quát một số nét về tình hình, bài học kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới (NTM) và xóa đói, giảm nghèo (XĐGN) trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Theo đó, thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về chủ trương xây dựng NTM, tỉnh Quảng Bình bắt tay vào xây dựng NTM với xuất phát điểm rất thấp. Bình quân chỉ đạt 3,6 tiêu chí/xã, cá biệt có những tiêu chí chưa có xã nào đạt.



Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình Đoàn Ngọc Lâm trao quà cho lãnh đạo tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song tỉnh Quảng Bình vẫn luôn ưu tiên, quan tâm chỉ đạo, tập trung nguồn lực cho xây dựng NTM. Đến nay, sau hơn 10 năm thực hiện, bình quân mỗi xã đạt 15,8 tiêu chí, tăng 12,2 tiêu chí/xã so với trước khi triển khai chương trình, bộ mặt nông thôn và đời sống của người dân có nhiều thay đổi rõ rệt. Hiện nay tỉnh Quảng Bình có 88 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, chiếm 68,8% tổng số xã. Dự kiến đến hết năm 2023, có 97 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 75,8% số xã.

Năm 2023, có 11 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao và đang tích cực triển khai để về đích theo tiến độ đề ra; thị xã Ba Đồn và TP. Đồng Hới đang tiếp tục triển khai để được xét, công nhận cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025. Tỉnh Quảng Bình cũng có 39 khu dân cư NTM kiểu mẫu và 72 vườn mẫu...



Quang cảnh buổi làm việc

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh, những năm qua, tỉnh Quảng Bình luôn đặc biệt quan tâm, triển khai các hoạt động nhằm củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với tỉnh Sạ-văn-na-khệt.

Qua hơn 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, tỉnh Quảng Bình đã đạt được những kết quả nhất định. Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm thực hiện, với nhiều cách làm phong phú, sáng tạo, nhiều chính sách sát đúng với thực tiễn đã giúp đời sống người dân nông thôn được cải thiện rõ rệt, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc...



Đoàn công tác tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt tham quan Trường Tiểu học Quang Phú (TP. Đồng Hới)

Ông Sẻn-sẻc Sẻ-li-sẻc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đối với đoàn; đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác đặc biệt giữa hai nước Việt Nam, CHDCND Lào nói chung và hai tỉnh Quảng Bình, Sạ-vẳn-na-khệt nói riêng.

Ông Sẻn-sẻc Sẻ-li-sẻc mong muốn tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt được triển khai, hợp tác trên các lĩnh vực với tỉnh Quảng Bình, nhất là việc trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về xây dựng nông thôn mới và xóa đói, giảm nghèo.

Cảnh Hoa

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/quang-binh-savannakhet-lao-trao-doi-kinh-nghiem-xay-dung-nong-thon-moi-xoa-doi-giam-ngheo>